

CHÚA NHẬT, Mồng Năm Tháng 11, 2023 Tuần Thứ XXXI Mùa Thường Niên — Năm A



“Trong anh em, người làm lớn hơn cả,
phải làm người phục vụ anh em”
Mátthêô 23:11

SUY NGÃM PHÚC ÂM KHUYẾN KHÍCH HIỂU THẤU ĐÁO HƠN VỀ KINH THÁNH

Mùa Phục sinh năm ngoái, một người tân tòng mới gia nhập đạo Công giáo tại giáo xứ tôi đã hỏi tôi với giọng nghiêm túc: “Nếu Chúa

Giêsu nói: 'Đừng gọi ai trên thế gian là Cha, vì con chỉ có một Cha, Người ở trên Thiên Đàng', thế thì tại sao chúng con gọi các linh mục là 'cha' vậy?' Nghĩ mình thông minh, tôi hỏi: “Chị có nghĩ gọi ai đó là ‘thầy’, ‘ông’ hay ‘bố’ của mình có được không?” Cô ấy nói: “Được, con biết.” Tôi đáp: “Ồ, hình như Chúa Giêsu cũng cấm điều đó. Vì vậy, rõ ràng đó là cường điệu mà Chúa đang sử dụng.” Cô suy nghĩ một lúc rồi tuyên bố: “Vậy con cũng sẽ thôi không sử dụng những từ đó!” Và cô ấy bước đi. Không phải là kết cuộc những gì tôi nói. – Chúng ta không nên quá vội vàng bác bỏ lời phàn nàn này của nhiều người không Công giáo. Ý nghĩa từ ngữ “cha” dành cho các linh mục được thụ phong không danh dự hóa cá nhân người ấy. Vai trò làm cha của linh mục không hề bắt đầu hay kết thúc nơi vị linh mục. Đúng hơn, tước hiệu “cha” cho thấy rằng linh mục là dấu chỉ Bí Tích về vai trò làm Cha của Thiên Chúa được mạc khải nơi Chúa Giêsu. Tôi có thể nói với bạn rằng, với tư cách là một người rất không xứng đáng với danh hiệu đó, chúng ta nên trao và nhận danh hiệu đó với một chút lo lắng (vì sự vĩ đại của Thiên Chúa) và với một chút khiêm nhường (vì sự thấp kém của những người mang danh hiệu đó). – Làm linh mục càng lâu, tôi càng cảm thấy thoải mái khi mọi người không dùng danh hiệu “cha” mà chỉ gọi tôi là “John”. Suy cho cùng, chỉ có Thiên Chúa là Cha theo nghĩa chân thật nhất. Đồng thời, Chúa Giêsu đã đưa Thiên Chúa Cha đến gần chúng ta, đến rất gần. Chúng ta tôn vinh sự gần gũi này ở một số người đàn ông được mệnh danh là “cha”. Ai là linh mục trong cuộc đời bạn mà Chúa Kitô đã sai đến với bạn? Thật tuyệt vời biết bao khi Chúa Kitô bao bọc chúng ta bằng những dấu chỉ khiêm tốn về tình yêu của Thiên Chúa Cha. Thật tuyệt vời khi cử hành tình yêu đó với lòng biết ơn đối với các linh mục trong cuộc sống của chúng ta. (LM. John Muir ©LPi — Mt. 23:1-12)

THỰC HÀNH

Trên tòa Biệt Phái truyền rao,
Những điều họ nói, khát khao mong chờ.
Thực hành tuân giữ hưởng nhờ,
Đừng theo hình thức, mập mờ thực thi.
Không làm, mà nói điều chi,
Đặt vai gánh nặng, ai bì xả thân.
Không thềm lay thử cán cân,
Trình làng công việc, mong dân chúc mừng.
May dài tua áo lưng chừng,
Thẻ kinh nói rộng, không ngừng khoe khoang.
Chọn ngồi chỗ nhất huy hoàng,
Ghế đầu nhà hội, dân làng kính tôn.
Làm thầy lãnh đạo dạy khôn,
Tâm hồn trống rỗng, tự tôn lấp đầy.
Một người chỉ đạo là Thầy,
Giê-su chí thánh, tràn đầy quyền năng.
(LM. Trần Việt Hùng chia sẻ dựa theo Mt. 23:1-12)

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

THÁNH MƯƠI MỘT 2023

Ý Nguyện Chung :

Cầu cho Đức Giáo Hoàng

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, để khi thi hành tốt sứ mạng của mình, Ngài tiếp tục đồng hành với đoàn chiên được giao phó, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.

Mọi thắc mắc liên quan đến các
Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI,
Nghỉ thức TANG LỄ
& GIÁO LÝ TÂN TÒNG.

Xin vui lòng liên lạc Cha Quản Nhiệm
Giuse Đặng M. Trí qua văn phòng
Giáo Xứ số phone 951-689-8921 ext. 100
để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.



THÔNG TIN HẰNG TUẦN

- Thứ Bảy, Ngày 11 Tháng 11, 2023:**
Cộng Đồng CGVN mừng Kinh Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Đền Thánh ĐMDC ở Corona vào lúc 6 giờ chiều.
3:30 đến 5:30 chiều: Hội thảo.
5:30 đến 6 giờ chiều: Châu Thánh Thể.
6:15 chiều: Rước Kiệu và Thánh lễ.
8 giờ đến 9:30 tối: Tiệc liên hoan và Văn Nghệ.
- THÁNH LỄ CHÚA NHẬT HẰNG TUẦN: 5 GIỜ CHIỀU**

TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN

October 28 & October 29, 2023

Trong Các Thánh Lễ: \$ 10,237.00 / Qua Trang Mạng: \$ 160.00

Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng: www.olphriverside.org

Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đoàn Đức Mẹ Lên Trời

Chủ Tịch: A. Đỗ V. Tâm / Phó CT Nội Vụ: A. Trần T. Tùng

Phó CT Ngoại Vụ: A. Lê T. Hậu

Thư Ký: C. Bùi Kim Tân

Thủ Quỹ: A. Nguyễn T. Thường / Tài Chánh: C. Triết Tạ

